



คุณสมบัติเด่น

- ป้ายราคา (Price Tags) จะมอบรางวัลเงินสดทันทีเมื่อได้รับพร้อมกับทริลเลียนแนร์
- กล่องของขวัญมอบรางวัลแจ็กพอต Mini, Midi, Maxi, Mega สูงถึง 10,000 เท่า
- ฟรีสปินพร้อมป้ายราคา, สาวงาม, และทริลเลียนแนร์

Red Tiger ขอเสนอ: ทริลเลียนแนร์ MEGAWAYS™

ปลดปล่อยไอคอนสไตล์ภายในตัวคุณ และโอรับความแวววาวของทริลเลียนแนร์ MEGAWAYS™ ร่วมกับ Fashion TV Gaming Group

สัญลักษณ์ไวลด์สาวงาม (Glamour Girl Wilds) จะขยายขึ้นพร้อมตัวคูณป้ายราคา โดยมอบเงินรางวัลทันที และกล่องของขวัญจะปลดล็อก (Mega Jackpots) มูลค่าสูงถึง 10,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ เรียกใช้โบนัสถือและฟรีสปิน ในฟรีสปินที่เล่นบนตาราง 6x3 หรือ 6x4 เฉพาะสัญลักษณ์ป้ายราคา สาวงาม และทริลเลียนแนร์เท่านั้น ที่จะปรากฏขึ้นระหว่างพีเจอร์นี้ โดยสัญลักษณ์ทริลเลียนแนร์จะปรากฏบนวงล้อที่ 6 เท่านั้น ซึ่งจะทำให้มูลค่าเงินสดทั้งหมดบนตารางเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ก่อนที่จะหายไป แต่สาวงามจะยังคงอยู่ โดยรวบรวมป้ายราคาและรักษามูลค่าของพวกมันไว้จนกว่าพีเจอร์จะสิ้นสุดลง และสัญลักษณ์ใหม่แต่ละตัวจะรีเซ็ตสปินของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลที่ใหญ่กว่าเดิม

คุณจะสามารถอยู่ในกลุ่มคนชั้นสูงได้หรือไม่?

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีชนะ	สูงสุด 117,649
เงินรางวัลสูงสุด	35,841x
ความผันผวน	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	4/5 (กลาง - สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 500
คุณสมบัติ	5 (ไวลด์สาวงาม, ป้ายราคา, กล่องของขวัญ, ฟรีสปิน, คุณสมบัติการซื้อ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	90.84%, 92.66%, 94.69%, 95.65%, 95.68%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	90.06%, 90.80%, 92.66%

คุณสมบัติในเกม

ชื่อคุณสมบัติ



โวลต์สาวงามจะปรากฏบนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 โดยจะขยายออกเพื่อเติมวงล้อ และใช้ตัวคุณเท่ากับจำนวนสัญลักษณ์บนวงล้อนั้นๆ

โวลต์สาวงาม



ป้ายราคาสามารถปรากฏบนวงล้อใดก็ได้ โดยแต่ละวงล้อจะแสดงรางวัลเงินสดแบบสุ่มเป็นตัวคูณเงินเดิมพัน ซึ่งตัวคูณที่เป็นไปได้ ได้แก่ 0.5x, 1x, 2x, 3x, 5x หรือ 10x และทริลเลียนแนร์จะปรากฏบนวงล้อที่ 6 เท่านั้น หากป้ายราคา 1 อันขึ้นไปปรากฏขึ้นในสปินเดียวกัน หรือได้มาต่อเนื่องโดยมีทริลเลียนแนร์อยู่แล้ว มูลค่าเงินสดของป้ายราคาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลทันที ป้ายราคาทั้งหมดจะแตกออก และเปิดทางให้กับลำดับต่อเนื่องถัดไป

ป้ายราคา



เหนือวงล้อมีรางวัล 4 รางวัล ได้แก่ Mega, Maxi, Midi และ Mini มูลค่า 10,000x, 1,000x, 100x และ 25x ของเงินเดิมพันของคุณ หากต้องการได้รางวัล ให้วางกล่องของขวัญ 1, 2, 3 หรือ 4 กล่องบนวงล้อร่วมกับทริลเลียนแนร์บนวงล้อที่ 6

กล่องของขวัญ

- กล่องของขวัญ 1 กล่องจะมอบรางวัลมินิแจ็กพ็อต
- กล่องของขวัญ 2 กล่องจะมอบรางวัลมิดิแจ็กพ็อต
- กล่องของขวัญ 3 กล่องจะมอบรางวัลแมกซ์ซีแจ็กพ็อต
- กล่องของขวัญ 4 กล่องจะมอบรางวัลเมกะแจ็กพ็อต

สัญลักษณ์ทริลเลียนแนร์จะอยู่บนวงล้อตลอดช่วงปฏิทินปฏิทินปีใหม่ หากป้ายราคาปรากฏขึ้นระหว่างช่วงปฏิทินปฏิทินปีใหม่ และทริลเลียนแนร์ยังปรากฏอยู่ เกมจะมอบรางวัลเงินสดของทริลเลียนแนร์ให้ และสัญลักษณ์เงินสดทั้งหมดจะหายไป แต่ทริลเลียนแนร์จะยังคงอยู่ เพื่อรอรับรางวัลที่อาจเกิดขึ้น

ฟรีสปิน

สัญลักษณ์ฟรีสปินสามารถปรากฏบนวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ฟรีสปิน 3 หรือ 4 ตัว จะเปิดใช้งานโบนัสถือและรีสปิน:

- สัญลักษณ์ฟรีสปิน 3 อัน: โบนัสจะเล่นบนตาราง 6x3
- สัญลักษณ์ฟรีสปิน 4 อัน: โบนัสจะเล่นบนตาราง 6x4



เฉพาะสัญลักษณ์ป้ายราคา สาวงาม และทริลเลียนแนร์เท่านั้น ที่จะปรากฏขึ้นในพีเจอร์นี่ โดยผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยฟรีสปิน 10 ครั้ง หากสปินที่เหลือลดลงต่ำกว่า 3 ครั้ง เมื่อมีสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้น ตัวนับจะรีเซ็ตกลับเป็น 3



เมื่อได้สาวงาม มันจะรวบรวมป้ายราคาทั้งหมดจากตาราง ทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับป้ายราคาใหม่ ซึ่งสาวงามจะอยู่ที่เดิมจนกว่าจะสิ้นสุดพีเจอร์นี่ โดยจะเก็บป้ายราคาทั้งหมดที่สะสมไว้ และยังคงเก็บป้ายราคาใหม่อะไรก็ตามที่ได้มาด้วย หากมีสาวงามหลายคนอยู่บนตาราง แต่ละคนจะเก็บป้ายราคาทั้งหมดจากป้ายราคาทั้งหมดโดยอิสระ โดยที่สาวงามไม่สามารถเก็บป้ายราคาจากกันและกันได้

เมื่อทริลเลียนแนร์ปรากฏขึ้น มูลค่าของป้ายราคาและสาวงามบนตารางจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งทริลเลียนแนร์จะหายไปก่อนที่รีสปินอีกครั้ง เพื่อเปิดทางให้กับโอกาสได้รางวัลมากขึ้น

1. **ทริลเลียนแนร์:** รับประกันว่าจะได้รับทริลเลียนแนร์ พร้อมป้ายราคาหรือกล่องของขวัญอย่างน้อย 1 อันในสปินด้วยเดิมพัน 15 เท่า
2. **ฟรีสปิน:** รับประกันว่าจะได้รับสัญลักษณ์ฟรีสปิน 3 อันขึ้นไป และเข้าสู่รอบโบนัส 70 เท่าของเดิมพัน

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
TrillionaireMegaWays	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพ็อต	trillionairemegaways	trillionairemega	90.84%, 92.66%, 94.69%, 95.65%, 95.68%
TrillionaireMegaWays	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพ็อต	trillionairemegaways	trillionairemega	90.06%, 90.80%, 92.66%

เงินสมทบแจ็กพ็อต 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพ็อตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด ทริลเลียนแนร์ MEGAWAYS™ สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีแจ็กพ็อตของ Red Tiger หากเลือกเกมพื้นฐานที่มีแจ็กพ็อต จะต้องจับคู่กับแจ็กพ็อตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมขั้นสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่เกมพื้นฐานที่มีแจ็กพ็อตที่ได้รับการรับรอง RTP 90.06% และเพิ่มแจ็กพ็อต 1% จะทำให้ได้ RTP โดยรวม 91.06% RTP ของแจ็กพ็อตคือ 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)